

6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีรายละเอียดโครงการลงทุนดังต่อไปนี้

1) โครงการปรับปรุงโรงงานผลิต

เนื่องจากในปัจจุบันแผนผังของโรงงาน (Layout) ค่อนข้างจะซับซ้อนและมีการเคลื่อนไหวของชิ้นงานระหว่างผลิต ทำให้เกิดงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ (Non Value added work) เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร บริษัทจึงได้เริ่มปรับปรุงแผนผังโรงงานเพื่อจัดเรียงการผลิตให้เป็นหมวดหมู่และมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น โดยหลังจากการปรับปรุงแผนผังการผลิต บริษัทคาดว่าจะทำให้กระบวนการผลิตมีความคล่องตัวมากกว่าเดิม และลดการใช้แรงงานในส่วนที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องจักรใหม่ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับเป็นคลังสินค้าและพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้ายและง่ายต่อการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ สำหรับการจัดเตรียมลำเลียงสินค้าไปยังท่าเรือ

2) โครงการขยายกำลังการผลิต

เนื่องจากปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทยังไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าของบริษัทได้อย่างเพียงพอ กอปรกับบริษัทมีแผนที่จะขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าตามที่ทีมงานด้านการตลาดได้วางกลยุทธ์เอาไว้ ดังนั้นบริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเตาเผาเคลือบเตาใหม่จำนวน 1 เตา ซึ่งสามารถใช้ทั้งเผาเคลือบ เเผาเคลือบตกแต่ง และเผาซ่อมได้ โดยหากเตาดังกล่าวก่อสร้างเสร็จแล้ว จะสามารถลดภาวะคอขวด (Bottleneck) ในกระบวนการเผาเคลือบเดิมของบริษัทได้

หลังจากที่เตาเผาเคลือบใหม่ดังกล่าวเปิดใช้งาน จะทำให้บริษัทมีเตาเผาเคลือบจำนวน 2 เตา ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ของกำลังการผลิตสูงสุดปัจจุบัน) ก็เนื่องจากบริษัทสามารถใช้เตาเผาเคลือบเดิมเผาเฉพาะชิ้นงานใหม่ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถใช้เตาเผาเคลือบเตาใหม่เผาซ่อมชิ้นงานเดิม หรือนำไปเผาชิ้นงานที่ตกแต่งไปพร้อม ๆ กันกับเตาเคลือบเดิมได้ (ตรงข้ามกับปัจจุบันซึ่งบริษัทต้องใช้เตาเผาเคลือบเดิมเผาทั้งชิ้นงานใหม่ ชิ้นงานซ่อม และชิ้นงานตกแต่งในเตาเตาเดียว) นอกจากนี้ในบางช่วงเวลา หากชิ้นงานเผาซ่อม หรือชิ้นงานเผาตกแต่งไม่มี หรือมีปริมาณน้อย บริษัทก็สามารถใช้เตาเผาเคลือบใหม่ดังกล่าวในการเผาชิ้นงานใหม่ไปพร้อมๆ กับเตาเผาเคลือบเก่าได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้งานของเตาเผาเคลือบใหม่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเฉพาะในส่วนของการเผาเคลือบ จะส่งผลให้เกิดภาวะคอขวด (Bottleneck) ที่กระบวนการผลิตอื่น ๆ ตามมา ซึ่งหากบริษัทไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมเครื่องจักรในส่วนการผลิตอื่นๆ ดังกล่าว จะทำให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกเท่าตัว ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตโดยจะลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนของการขึ้นรูป หรือกระบวนการอื่นๆ ที่อาจเกิดคอขวดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะสามารถตอบสนองกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเตาเผาเคลือบเตาใหม่ ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย และก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท



บริษัทคาดว่า หลังจากที่ได้เผาเคลือบใหม่สามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริษัทจะมีกำลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรืออยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านชิ้นต่อปี (กำลังการผลิตปัจจุบันประมาณ 3.0 ล้านชิ้นต่อปี)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวภายในปี 2558 - 2559 โดยมีแหล่งเงินทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้อยู่ร่วมกับกระแสเงินสดภายในกิจการ และขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน